

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๕๓ ๕๕



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณาจร

๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถาน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๙๓๒๔ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖  
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ล)๑๙๓๕๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถาน เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ของกระทรวงการต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นควรพิจารณาอนุมัติในหลักการกำหนดให้ “สาธารณรัฐประชาชนจีน” และ “สาธารณรัฐคาซัคสถาน” เป็นรายชื่อประเทศ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว เป็นกรณีพิเศษ และให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินสามสิบวัน โดยให้มีผลบังคับใช้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและเปิดตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับประเทศภาคีให้มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดรายชื่อประเทศ ที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยวเป็นกรณีพิเศษ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคง กำกับติดตาม ประเมินผลกระทบจากการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากมีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณายกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวต่อไปได้

๓. นอกจากนี้ สำนักงานฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อให้การอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชาวจีนและคาซัคสถานที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

๓.๑ ควรเตรียมความพร้อมความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน รวมทั้งเจรจาเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเป้าหมายมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวและใช้โอกาสในการยกเว้นการตรวจลงตราผ่านแดนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้าง

/ความสะอาด...

ความสะดวกสบายในการเดินทางของนักท่องเที่ยว รวมทั้งควรส่งเสริมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยและใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้าประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้มาตรการยกเว้นการตรวจลงตราการเดินทางผ่านแดนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น

๓.๒ ควรมีการจัดทำการประเมินรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายหลังจากการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนและสัญชาติคาซัคสถาน เปรียบเทียบกับรายได้ที่ภาครัฐเคยรับจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำวีซ่า เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดทำวีซ่าของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธนุชา พิชนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑-๒

Email: athipong@nesdc.go.th